
-สำเนา- 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน   

สมัยสามัญที ่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี  2567 
วันที่  19 พฤษภาคม  พ.ศ. 2567  เวลา  09.30 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน 

ผู้มาประชุม    
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสนั่น  ใสแสง ประธานสภา อบต.ชีบน  สนั่น  ใสแสง   

2 นายจรุง  แววตะคุ รองประธานสภา  อบต.ชีบน  จรุง  แววตะคุ   

3 นางดอย  ลุนชัย สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 1 ดอย  ลุนชัย   

4 นางยุพิน  ขวัญชัยภูมิ สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 2  ยุพิน  ขวัญชัยภูมิ  

5 นายปรีชา  วงศ์จักษุ สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 4  ปรีชา  วงศ์จักษุ  

6 นายบัญชา  อินาวัง สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 5 -ลา-  

7 นายสมรัก  สิมมามิตร สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 6  สมรัก  สิมมามิตร  

8 นายวาริน  วุ้นชีลอง สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 7  วาริน  วุ้นชีลอง  

9 นางพรประภา  ดนตรี สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 8 พรประภา  ดนตรี   

10 นางจำปี  ขานสันเทียะ สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 9  จำปี  ขานสันเทียะ  
11 นายบุญทัน  แววตะคุ สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 11 บุญทัน  แววตะคุ   

12 นางสาวจิราภรณ์  คำห้วยแย้ สมาชิก อบต.  หมู่ที ่12 จิราภรณ์  คำห้วยแย้  

13 จ่าเอกชัยชุมพล  ทองแย้ม เลขานุการสภา  อบต.ชีบน ชัยชุมพล  ทองแย้ม 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม    
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายเมธา  คุ้มหมู่ นายก อบต.ชีบน เมธา  คุ้มหมู่   

2 นายวิเวช  จ่าชัย รองนายก อบต.ชีบน วิเวช  จ่าชัย   

3 นายวิษณุชัย  นามหนองอ้อ เลขานุการนายก อบต.ชีบน  วิษณุชัย  นามหนองอ้อ   
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 
น. 

-เมื่อที่ประชุมพร้อม  นายสนั่น  ใสแสง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  
กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภา อบต. 

 
ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 วันนี้ นายบัญชา  อินาวัง   ส.
อบต.  หมู่ที่ 5 ลาป่วย   

  
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภา อบต. 

 
 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 1  ครั้งที่ 1 ประจำปี ๒๕๖7 

เมื่อวันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖7 
 

ที่ประชุม -ที่ประชุมให้การรับรอง 
  

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
 -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 

 
เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
-ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเสนอใหม่ 
 
 
 

นายเมธา  คุ้มหมู่ 
นายก อบต. 
 
 
 
 
 
จ่าเอกชัยชุมพล  ทองแย้ม 
ปลัด อบต. 
 
 
 
 

 

๕.๑ เรื่อง โครงการท้องถิ่นไทยพัฒนานักกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ 
 

ตามรายละเอียดของโครงการเนื่องจากเป็นโครงการที่ดีและเสริมสร้างพัฒนาเยาวชน
ของตำบลชีบนให้ได้รับโอกาสโดยจะมีนักกีฬาจากสมาคมทีมชาติไทยมาฝึกซ้อมและ
สรรหานักกีฬาฟุตบอลที่มีความสามารถหรือฉายแววเพื่อส่งต่อในระดับที่สูงขึ้นเพื่อทีม
ชาติไทยต่อไปรายละเอียดตามสำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นเลขที่ชย 0023.16/218 ลง 28 สิงหาคม 2566 โดยเราจะสรรหาเยาวชน
กลุ่มเป้าหมายจำนวน  อปท.  ละ 14 คนเข้าร่วมโครงการ 
 
ขอชี้แจงเพ่ิมเติมท่านนายกและหัวหน้าสำนักปลัดได้เข้าร่วมประชุมและรับนโยบายจาก
จังหวัด  อำเภอ  และกรมส่งเสริม จัดทำโครงการท้องถิ่นไทยพัฒนานักกีฬาฟุตบอลสู่
ความเป็นเลิศโดยร่วมกันใน อปท. ในเขตอำเภอบ้านเขว้าและทาง อบต. ไม่ได้ตั้ง
งบประมาณไว ้จ ึงนำเสนอเพื ่อให ้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการโอน
งบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่งบประมาณ 20,000 บาท 
 



 
นายบุญทัน  แววตะคุ 
สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 11 
 
นายเมธา  คุ้มหมู่ 
นายก อบต.การ 

 
 
 
 
 
 
นายปรีชา  วงศ์จัก 
สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 4 
 
นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภา อบต. 
 
ทีป่ระชุม 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  6 
 
 
 
นายเมธา  คุ้มหมู่ 
นายก อบต.การ 

 
 
 
 
 
 
นายเมธา  คุ้มหมู่ 
นายก อบต.การ 
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จากรับฟังคำชี้แจงเห็นด้วยกับโครงการแต่การสรรหานักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมโครงการ
จะพิจารณาอย่างไร 
 
โดยการเชิญโรงเรียนในพื้นที่ที่มีนักกีฬาในสังกัดโรงเรียนละ 2-3 คนเข้าร่วมโครงการ
รวมให้ได้ 14 คนเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่จึงเสนอสภาเพื่อความเห็นชอบในเบื้องต้นเพื่อจะ
ได้ดำเนินการตามโครงการต่อไปหากสภาให้ความเห็นชอบทางอบตจะดำเนินโครงการ
โดยการเชิญประชุม  ครู  ผู้ปกครอง  นักเรียนอีกครั้ง  ซึ่งโครงการจะจัดในช่วงปิดภาค
เรียนระหว่างวันที่ 18-22 มีนาคม 2567 ที่สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนตำบล
โนนแดงและหากโครงการมีประโยชน์ในปีต่อไปเราอาจจะได้จัดตั ้งงบประมาณ
ดำเนินการจัดการอบรมภายในตำบล 
 
ฟังแล้วเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์หากประสบผลสำเร็จก่อให้เกิดกับเยาวชนทาง
อบต. ควรตั้งงบประมาณสนับสนุนในปีต่อๆไปรองรับไว้ 
 
ขอความเห็นชอบในที่ประชุม 
 
 
-ที่ประชุมใหค้วามเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 11 เสียง 
 
 
เรื่องอ่ืน ๆ 
 
๖.1  เรื่อง แผนการออกให้บริการตรวจสารเคมีตกค้างในร่างกาย 

-  
- ชี้แจงแผนดำเนินการวันที่ 19 ที่ รพ.สต.ยางนาดี วันที่ 21 รพ.สต.ห้วยน้ำคำ  วันที่ 
22 รพ.สต.วังกำแพง  จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมตามแผนและในวันที่ 22 จะมีการ
ปั้นฝายกระสอบทรายที่บ้านหนองอ้อลำน้ำชีจึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมและให้การ
ต้อนรับท่านนายอำเภอบ้านเขว้าโดยพร้อมเพียงกัน 

-  
6.2  เรื่อง การขับเคลื่อนสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยจังหวัด
ชัยภูมิ 

-  
-แจ้งเรื ่องการผลักดันและยกฐานะอบต. เป็นเทศบาลและการควบรวมเป็นเทศบาล
ตำบล 
 
-เรื่องการสอบคัดเลือกสายผู้บริหารปัจจุบัน อบต. ต่างๆสายผู้บริหารยังขาดมีอีกยังขาด
อีกมากซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญเช่นตำแหน่งปลัด  ตำแหน่งผอกองช่างและบุคลากรใน
สังกัดแต่ละกองโดยจะให้จังหวัดเป็นผู้สอบสายผู้บริหารเอง  ทั่วประเทศมีตำแหน่งวา่ง
กว่า 9 พันตำแหน่ง  ในจังหวัดชัยภูมิผอกองช่างขาดประมาณ 30-40 แห่ง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภา ฯ 
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-เรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่ากว่า 60,000 โครงการยังไม่ได้รับการอนุมัติอนุญาต
เป็นปัญหาใหญ่กับท้องถิ่น 
 
-การยกเลิกโครงการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-budding จาก 5 แสนเป็นไม่ต่ำ
กว่า 10 ล้าน 
 
-ทางสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิจะได้มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
ของสมาชิกสภาที่จังหวัดมุกดาหารในวันที่ 22 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2567 ทางอบต. 
จะได้จัดส่งสมาชิกเข้าร่วมรับการอบรมต่อไป  โดยเนื้อหาที่อบรมจะเกี่ยวกับกฎหมายที่
เกี่ยวข้องต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากจึงจำเป็นต้องส่งทุกท่านเข้ารับการ
ฝึกอบรมซึ่งใช้ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของท้องถิ่น พ.ศ 2557 รวมถึง
กฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
 
-การแต่งตั้งคณะกรรมการการเงินของสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลประจำจังหวัด
ชัยภูมิก็ได้มีการจัดตั้งเป็นที่เรียบร้อย 
 
-การเข้าพบสำนักงบประมาณของคณะกรรมการสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ง
ประเทศไทยเรื่องทุกเรื่องของอบต. ที่เห็นชอบจะรวบรวมและเสนอไปยังนายกสมาคม
องค์การบริหารส่วนตำบลโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์   หาดดา  เพื่อนำยื่นต่อ
รัฐมนตรีเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆท่ีมีอยู่ต่อไป 
 
หารือจัดเสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา  เพื่อเป็นเอกภาพและ
เป็นรูปแบบเดียวกันและขอเชิญชวนถ่ายรูปแสดงพลังและทวายพระกำลังใจให้กับองค์
สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 

  
 
 

 
-สั่งปิดประชุมสมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2567  เวลา  12.30  น. 

  
  

-    ผู้มาประชุม            12     คน 
-    ผู้เข้าร่วมประชุม       3     คน 
-    ผู้ลาประชุม             1        คน 
-    ผู้ขาดการประชุม      -        คน 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
ลงชื่อ..จ.อ........... ........................ผู้จดรายงานการประชุม 
          ( ชัยชุมพล  ทองแย้ม ) 
  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
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ลงชื่อ.........................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         ( นายปรีชา  วงศ์จักษุ ) 
       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ที่ 4 
 

ลงชื่อ........................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       ( นายสมรัก  สิมมามิตร ) 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6 
 
 
 
 

ลงชื่อ............. ...........................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นางพรประภา  ดนตรี ) 
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8 
 

                         ลงชื่อ.. ....................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
(  นายสนั่น  ใสแสง ) 

                                                 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
 

 

 


